



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

เรื่อง ผลการคัดเลือกตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มีประกาศลงวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับคัดเลือกตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ กลุ่มวิชาประถมศึกษา ซึ่งดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพด้วยการสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ ปรากฏว่ามีผู้ได้รับการคัดเลือกที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ จำนวน ๔ ราย นั้น


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๙ (๗) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๕๐๓ (๕)/๑๑๑๓๘ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ให้ความเห็นชอบในแนวทางบริหารจัดการในการคัดเลือกฯ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ก. ด่วนที่สุด ที่ กท ๐๓๐๒/๒๕๑๔ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ให้สำนักงานการศึกษาฯ รับผิดชอบดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร จึงประกาศผลการคัดเลือกตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ โดยเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนจากมากไปหาน้อย หากได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวในการคัดเลือกก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่ดีกว่า รายชื่อปรากฏตามบัญชีประกาศผลการคัดเลือกและรายละเอียดการเรียกผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกกลุ่มวิชาประถมศึกษา โดยให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งในสถานศึกษาที่มีตำแหน่งว่าง และมีเงื่อนไขว่าผู้ได้รับการคัดเลือกที่ประสงค์จะขอโอนไปรับราชการสังกัดหน่วยงานอื่นของรัฐนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครไปรับราชการสังกัดหน่วยงานอื่นของรัฐ ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ คือต้องเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครมาแล้วไม่น้อยกว่า ๘ ปี นับถึงวันขอโอนรวมถึงการขอโอนไปกรณีสอบแข่งขันได้ เว้นแต่การลาออกจากราชการ

อนึ่ง หากภายหลัง ...

อนึ่ง หากภายหลังตรวจสอบพบว่าผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติ เฉพาะสำหรับตำแหน่งหรือขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ หรือขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศรับสมัครคัดเลือก หรือแสดงข้อมูลอันเป็นเท็จหรือไม่แสดงข้อมูลตามความเป็นจริง จะไม่พิจารณาบรรจุและแต่งตั้งหรือหากผู้ใด ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งยกเลิกคำสั่งนั้น แล้วแต่กรณี และจะเรียกرسوم สิทธิใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑


(นายสมภักย์ สุขอนันต์)
หัวหน้าสำนักงาน ก.ก.
ผู้ดำเนินการคัดเลือก

ประกาศผลการคัดเลือก
ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
กลุ่มวิชาประถมศึกษา จำนวน ๔ คน

ลำดับที่	เลขประจำตัวในการคัดเลือก	ชื่อ	นามสกุล
๑	๑๐๓	นางสาวกัญญกิตติ์	ศิลปเจริญ
๒	๑๐๔	นางสาวอนงค์นาถ	ศิริอ่อน
๓	๑๐๑	นางสาวจิราพร	โสตแก้ว
๔	๑๐๒	นายศรัณญ์	หิบบศรีศิลป์

๑๗๕ ๒๕๖๐

หมายเหตุ หากตรวจพบว่าเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร
คัดเลือกหรือแสดงข้อมูลอันเป็นเท็จหรือไม่แสดงข้อมูลตามความเป็นจริง ถือว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกกรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก แม้เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะไม่พิจารณาบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เพราะถือว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกตั้งแต่ต้น และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

กำหนดวันรายงานตัวผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
ณ ห้องประชุมเรือนกล้วยไม้ ชั้น ๑ สำนักการศึกษา

วันรายงานตัว	เวลา	กลุ่มวิชา	จำนวน(คน)	ลำดับที่	หมายเหตุ
๑ ก.พ. ๒๕๖๑	๐๘.๓๐ น.	ประถมศึกษา	๔	๑ - ๔	★ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร๕ ปี กรณี ปริญญาบัตรหรือTranscript ไม่ได้ระบุไว้ว่า ๕ ปี ให้นำหนังสือ รับรองจากสถาบันการศึกษาว่า สำเร็จการศึกษาหลักสูตร๕ ปี มายื่นในวัน รายงานตัวเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเพื่อ ประกอบการ จัดทำคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ได้รับเงินเดือน ตามคุณวุฒิต่อไป
	๑๓.๐๐น.	จัดทำทะเบียนประวัติ			
รวม ๑ กลุ่มวิชา			๔		

หมายเหตุ

- ในการเรียกรายงานตัว ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องมารายงานตัวตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนด
การไม่มารายงานตัวตามกำหนดฯ จะถือว่า สละสิทธิ์ การบรรจุเข้ารับราชการกรุงเทพมหานคร